



CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI
về tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên
trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Trong những năm qua, đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan Trung ương.

Tuy nhiên, còn một số cấp ủy đảng chưa nhận thức rõ vị trí, vai trò, chưa quan tâm xây dựng và chỉ đạo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Cơ chế, chính sách, phương tiện phục vụ hoạt động của báo cáo viên chưa được quan tâm đúng mức. Một số báo cáo viên còn hạn chế về năng lực công tác, thiếu nhiệt tình, trách nhiệm, chưa vững vàng về bản lĩnh và kỹ năng nghiệp vụ. Do đó, hiệu quả hoạt động trong thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các đảng ủy trực thuộc tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1- Nâng cao nhận thức cho cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Trước hết, cần tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15-7-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Thông báo Kết luận số 225-TB/TW ngày 03-03-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình tuyên truyền”; Hướng dẫn Liên ban số 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 18-5-2011 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW ngày 30-12-2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp.

2- Kiện toàn, củng cố và xây dựng đội ngũ báo cáo viên ở các cấp đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu theo Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW ngày 30-12-2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương

Đối với Đảng ủy Khối, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối theo số lượng quy định với cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính đại diện giữa các đảng bộ trực thuộc, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Đối với đảng bộ cấp trên cơ sở đã xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tiến hành kiện toàn, củng cố, đảm bảo số lượng khi có thay đổi về nhân sự. Với những nơi chưa xây dựng đội ngũ báo cáo viên, khẩn trương xây dựng đội ngũ báo cáo viên đảm bảo số lượng 5 - 7 báo cáo viên.

Đối với đảng bộ cấp cơ sở, đảng ủy phân công ít nhất 01 đồng chí cấp ủy viên làm báo cáo viên của đảng bộ.

3- Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên

Hàng năm Đảng ủy Khối tổ chức bồi dưỡng, tập huấn hoặc gửi báo cáo viên đi bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối. Các đảng ủy trực thuộc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn (nếu có điều kiện) hoặc gửi báo cáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Đảng ủy Khối tổ chức.

Định kỳ hằng tháng và đột xuất khi cần, Đảng ủy Khối tổ chức cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những thông tin chính trị - thời sự cho đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối.

Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối phải thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ hằng tháng và đột xuất khi cần; đồng thời, đóng góp thông tin có chất lượng tại các hội nghị chuyên đề của Đảng ủy Khối.

4- Thực hiện nghiêm chế độ, chính sách theo quy định và tạo điều kiện, phương tiện hoạt động đối với đội ngũ báo cáo viên

Các đảng ủy trực thuộc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên theo Hướng dẫn Liên ban số 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 18-5-2011 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hằng năm tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động và có chế độ khen thưởng đối với báo cáo viên hoạt động tốt. Thực hiện các hình thức kỷ luật đối với báo cáo viên vi phạm nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chăm lo đầu tư trang thiết bị hiện đại, cung cấp kịp thời và đầy đủ các tài liệu, thông tin cần thiết cho đội ngũ báo cáo viên.

5- Tổ chức thực hiện

Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn việc xây dựng và tổ chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tại các đảng bộ trực thuộc; chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị Đảng ủy Khối thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Ban Bí thư (để b/c),
- Văn phòng và các ban đảng TW (để b/c),
- BCSD, ĐĐ và Lãnh đạo các CQTW (để p/h),
- Các đồng chí Ủy viên BCH ĐBK,
- Các đảng ủy trực thuộc (để t/h),
- Các ban, đơn vị ĐUK,
- Lưu VP.



Nguyễn Quang Dương

